

Sổ tay trường trung học cơ sở

2023-2024

875 Phố Hancock, Quincy, MA 02170

Điện thoại: 1-617-984-8725

Fax: 1-617-376-1435

Hiệu trưởng: Rick DeCristofaro

617-984-8725 richarddecristofarojr@quincypublicschools.com

Phó Hiệu trưởng: Kathy Mahoney 617-984-8725 kathleenmahoney@quincypublicschools.com

Lớp 6: Trường học Cố vấn: Lili Moy

617-376-5205 lilimoy@quincypublicschools.com

Lớp 6: Trường học Cố vấn: Kelly Fleming 617-376-5119 kellyfleming@quincypublicschools.com

Lớp 7: Trường học Cố vấn: Sofia Boncaldo

617-376-5206 sofiaboncaldo@quincypublicschools.com

Lớp 8: Trường học Cố vấn: Jake Bergonzi

617-376-5202 Jakebergonzi@quincypublicschools.com

Y tá trường học: Loren Catrambone

617-376-5204 lorencatrambone@quincypublicschools.com

Thư ký: Christine Knox

617-984-8725 christineknox@quincypublicschools.com

Sự tham dự: Cheryl Phillips

617-984-8725 cherylannphillips@quincypublicschools.com



Chào mừng bạn đến với Trường Trung học Cơ sở Trung ương!

Trường Trung học Cơ sở nằm ngay bên ngoài Trung tâm Quincy tại 875 Hancock Street. Vào năm 2013, chúng tôi chào đón sinh viên đến một tòa nhà mới hiện đại.

Đội ngũ nhân viên tận tâm cung cấp nền giáo dục có chất lượng cho hơn 650 học sinh lớp sáu, lớp bảy và lớp tám. Ngoài việc giảng dạy học sinh từ các khu vực Merrymount, Beechwood Knoll, Bernazzani và Wollaston, Central còn phục vụ học sinh tại Trung tâm Xếp lớp Nâng cao (APC) của thành phố đặt tại Central.

Chúng tôi cung cấp một môi trường học tập hỗ trợ, đầy thử thách, an toàn và hòa nhập, đồng thời trao quyền cho học sinh của chúng tôi cam kết phát triển cá nhân, đóng góp cho cộng đồng và trở thành những công dân tôn trọng và có trách nhiệm.

Giá trị cốt lõi của trường chúng tôi là

Rtrông chờ– Một cộng đồng người học tôn trọng bản thân, người khác và môi trường của họ với một nền văn hóa hòa nhập và tôn trọng tất cả mọi người.

MỘTthái độ– Một cộng đồng người học thể hiện thái độ tích cực bằng cách làm việc tốt với người khác, khuyến khích lẫn nhau, tử tế và hòa nhập với mọi người.

Msự thúc đẩy- Một cộng đồng gồm những người học chịu trách nhiệm về hành vi xã hội và học tập của mình bằng cách nỗ lực hết mình, sẵn sàng và sẵn sàng học hỏi, từ đó tạo ra những học sinh có động lực và hào hứng với việc học.

San toàn – Một cộng đồng người học thể hiện những hành vi phù hợp mang lại một môi trường học tập an toàn và toàn diện cho tất cả mọi người.

Gia đình, giáo viên, học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng tôi hợp tác để mang lại văn hóa thành công cá nhân, hỗ trợ và bầu không khí học tập tích cực.



Giờ trung học cơ sở

8:15 sáng – 2:30 chiều

Ngày phát hành sớm

Thường được tổ chức vào ngày thứ hai và thứ tư **Thứ Tư** của mỗi tháng

8:15 sáng – 12:15 chiều

Bữa trưa sẽ được phục vụ

Dịch vụ sinh viên

Y tá và thông tin y tế

Y tá của trường có mặt tại trường trong giờ học để hỗ trợ các nhu cầu y tế của học sinh.

Trường Công Quincy có chính sách về thuốc yêu cầu phải có sự đồng ý nhất định trước khi đưa bất kỳ loại thuốc nào vào trường. Chính sách này được áp dụng để bảo vệ cả con bạn và các học sinh khác trong tòa nhà.

Khi học sinh bắt buộc phải dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ trong giờ học, cần có hai điều kiện tiên quyết:

- Văn bản cho phép y tá phân phát thuốc phải có chữ ký của phụ huynh và bác sĩ trước khi phân phát bất kỳ loại thuốc nào như vậy.
- Thuốc được giới hạn cung cấp trong 5 ngày phải có nhãn kê đơn. Thuốc sẽ được bảo quản trong tủ có khóa và được y tá phân phát. Nếu cần thiết, mẫu đơn phải được cập nhật theo yêu cầu của y tá nhà trường.

Cần thêm thông tin? Vui lòng truy cập [Trang Dịch vụ Y tế QPS](#)

Dịch vụ tư vấn trường học

Các cố vấn của trường được đào tạo chuyên nghiệp để hỗ trợ tất cả học sinh trong các lĩnh vực học tập, cá nhân, hành vi và cảm xúc xã hội. Các cố vấn ở mỗi trường làm việc với từng học sinh, theo nhóm nhỏ và trong lớp học. Việc quan sát và tham vấn giáo viên/phụ huynh cho phép nhà tư vấn hiểu được toàn bộ đứa trẻ và lên kế hoạch can thiệp và giới thiệu tích cực khi cần thiết. Các nhà tư vấn nhấn mạnh các phương pháp phòng ngừa và phát triển nhằm cung cấp cho học sinh những kỹ năng sống cần thiết để đối phó với những áp lực trong cuộc sống.

Các cố vấn trung học cơ sở tạo điều kiện giao tiếp giữa học sinh, phụ huynh/người giám hộ, giáo viên, quản trị viên và bạn bè.

Phụ huynh được khuyến khích liên hệ với các cố vấn khi cần thiết, đặc biệt nếu có những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của con họ có thể ảnh hưởng đến trẻ ở trường.

Chương trình giảng dạy và hướng dẫn

Giáo viên của chúng tôi đã phát triển một giáo trình cho từng khóa học mà họ giảng dạy. Các giáo trình này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về các chủ đề chính được đề cập trong mỗi khóa học ở mỗi cấp lớp và các chủ đề này phù hợp với Khung chương trình giảng dạy của Massachusetts trong từng lĩnh vực học thuật. Ngoài các chủ đề chính, giáo trình còn có danh sách các tài liệu học tập và văn bản quan trọng, các loại đánh giá sẽ được sử dụng cũng như chính sách bài tập về nhà và chính sách chấm điểm.

Trọng tâm giảng dạy là các môn cơ bản như nghệ thuật ngôn ngữ, nghiên cứu xã hội, toán học, khoa học, kỹ năng đọc/học, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Ngoài ra, trường còn cung cấp một chương trình giáo dục phổ thông rộng rãi về âm nhạc, nghệ thuật, y tế, thể dục, công nghệ và phương tiện truyền thông thư viện.

Trung tâm phục vụ để đáp ứng nhu cầu của tất cả người học. Một số học sinh nhận được hỗ trợ hoặc dịch vụ bổ sung được coi là cần thiết thông qua Kế hoạch giáo dục cá nhân, hỗ trợ tiếng Anh cho những học sinh mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên, khóa học nâng cao hoặc thông qua chương trình Xếp lớp nâng cao (APC) trên toàn hệ thống.

Khối hỗ trợ sinh viên (SSB)

Khối hỗ trợ sinh viên là khoảng thời gian 30 phút sẽ diễn ra hàng ngày. Tất cả học sinh trở lại gặp giáo viên chủ nhiệm trong thời gian SSB trừ khi có chỉ định khác. Sự linh hoạt của khoảng thời gian này cho phép chúng tôi xây dựng mối quan hệ, dạy lại khi cần thiết, truyền đạt các thông báo quan trọng, phân phát thông báo và giúp học sinh có kỹ năng tổ chức.

Sự tham dự

Chính sách chấm công

Luật tiểu bang yêu cầu phải đến trường hàng ngày. Việc trốn học hoặc cố ý, cố ý vắng mặt ở trường là không được phép và sẽ bị kỷ luật. Đi học đều đặn là nền tảng của sự thành công ở trường.

Bất kỳ học sinh nào vắng mặt từ 28 ngày trở lên có thể được đề nghị tham gia lớp học hè hoặc chương trình do hiệu trưởng thiết lập. Học sinh có thể bị giữ lại lớp hiện tại theo quyết định của hiệu trưởng.

Phụ huynh/người giám hộ phải gọi cho trường trước 9:00 sáng vào ngày vắng mặt. Nếu không nhận được cuộc gọi, trợ lý điểm danh của chúng tôi sẽ gọi đến nhà đó để chắc chắn rằng học sinh đang nhớ nhà. Tất cả các lần vắng mặt đều phải có giấy giải thích của phụ huynh/người giám hộ.

Sau khi vắng mặt, học sinh phải làm bù bài tập bị thiếu theo quyết định của giáo viên. Sự vắng mặt kéo dài đòi hỏi phải có tài liệu chính thức bằng văn bản.

Học sinh có trách nhiệm hoàn thành tất cả các bài tập bù do vắng mặt. Công việc học bù sẽ được cung cấp nếu vắng mặt nếu được thông báo trước. Nếu sự vắng mặt kéo dài sẽ diễn ra, có thể sắp xếp để cung cấp công việc trước thời gian vắng mặt theo lịch trình.

Thủ tục tham dự

Các nhà quản lý và nhân viên trường trung học cơ sở sử dụng nhiều chiến lược, chương trình và biện pháp khuyến khích để thúc đẩy việc đi học thường xuyên. Đối với những học sinh có biểu hiện vắng mặt quá mức, các thủ tục sau đây **có thể** được thực hiện theo quyết định của hiệu trưởng:

- Trợ lý điểm danh chia sẻ số lần vắng mặt tích lũy với hiệu phó/cố vấn hướng dẫn.

- Y tá/người tư vấn sẽ theo dõi những lần vắng mặt liên tiếp hoặc sau một loạt lần vắng mặt bằng cách nói chuyện riêng với học sinh và với phụ huynh/người giám hộ.
- Học sinh được thảo luận tại các cuộc họp Dịch vụ Hỗ trợ Sinh viên.
- Một lá thư có thể được gửi cho phụ huynh/người giám hộ.
- Một cuộc họp phụ huynh/người giám hộ có thể được tổ chức.
- Một buổi điều trần về sự tham dự có thể được tổ chức với người giám sát sự tham dự.
- Người giám sát tham dự có thể đến thăm nhà.
- Có thể đề nghị giới thiệu đến tư vấn bên ngoài.
- Có thể giới thiệu đến “Hội nghị Hỗ trợ Gia đình”.

Trong trường hợp cực đoan:

- Có thể giới thiệu đến Bộ Trẻ em và Gia đình.
- Người giám sát có mặt có thể nộp đơn thỉnh cầu CRA lên tòa án.
- Người giám sát có mặt có thể nộp đơn thỉnh cầu “Không gửi được” lên tòa án.

Thủ tục đi trễ

- ***Việc đi trễ quá mức và/hoặc không có lý do chính đáng có thể dẫn đến việc bị giam giữ.***
- Một lá thư có thể được gửi đến nhà theo quyết định của hiệu trưởng.
- Việc đi trễ nhiều lần có thể cần phải có buổi điều trần về việc điếm danh.
- Các biện pháp can thiệp có thể bao gồm việc người giám sát điếm danh đến thăm nhà.
- Các chiến lược khác, ví dụ như dịch vụ cộng đồng và các biện pháp khuyến khích, sẽ được sử dụng để thúc đẩy tính kịp thời.
- Có thể đề nghị giới thiệu đến tư vấn bên ngoài.
- MỘT có thể giới thiệu đến “Hội nghị Hỗ trợ Gia đình”.

Sa thải

Đối với các trường hợp nghỉ học khác, học sinh muốn về sớm phải xuất trình giấy xác nhận của phụ huynh hoặc người giám hộ cho giáo viên chủ nhiệm trong giờ chủ nhiệm buổi sáng. Trong thư phải nêu rõ lý do và thời gian sa thải. Phụ huynh hoặc người được ủy quyền phải đến văn phòng và ký tên cho những học sinh sắp được ra về. **Chúng tôi không cho phép học sinh tự ý ra về bất cứ lúc nào trong ngày học.** Học sinh sẽ không bị đuổi học bằng điện thoại.

Cuộc sống sinh viên

Tủ khóa

Bạn phải đến tủ đồ của mình chỉ trong thời gian được chỉ định. Học sinh có trách nhiệm bảo vệ tài sản của mình. Tủ khóa là tài sản của trường và được cấp cho học sinh sử dụng. Ban giám hiệu nhà trường có quyền kiểm tra bất kỳ tủ khóa nào mà không cần thông báo nếu có lý do chính đáng.

Học sinh chịu trách nhiệm về tủ đựng đồ được giao của mình phải được giữ kín lầ**n. Nếu học sinh được giao một tủ khóa có khóa móc, học sinh đó phải chịu trách nhiệm về ổ khóa đó và trả lại cái đã được giao cho mình.**

Tất cả các vật dụng cá nhân, đồ dùng học tập khi không dùng đến phải được cất giữ trong tủ có khóa. Nhà trường không chịu trách nhiệm về đồ đạc bị thất lạc.

Túi sách/ba lô có thể được sử dụng để đựng tài liệu qua lại trường học. Học sinh phải để tất cả túi sách/ba lô trong tủ có khóa trong ngày học.

Những đồ vật có giá trị, chẳng hạn như nhạc cụ, chỉ nên có ở trường vào ngày chúng được sử dụng và phải mang về nhà khi không sử dụng.

Không làm xáo trộn ổ khóa hoặc tủ đựng đồ khác hoặc đưa mã số của bạn cho học sinh khác. Chỉ sử dụng tủ khóa được chỉ định cho bạn.

Điều quan trọng cần nhớ là tủ khóa là tài sản của nhà trường và có thể bị nhân viên nhà trường lục soát bất cứ lúc nào vì lý do pháp lý, sức khỏe hoặc an toàn.

Mất và tìm thấy

Trong năm, có rất nhiều đồ vật bị thất lạc và tìm thấy: kính, điện thoại di động, áo khoác, hộp cơm trưa, v.v. Hãy dán nhãn cho các món đồ. Những đồ vật được tìm thấy trong và ngoài tòa nhà phải được mang đến văn phòng. Những vật phẩm này có thể được chủ sở hữu yêu cầu. Học sinh nên hạn chế mang những đồ vật có giá trị không cần thiết đến trường.

Xe buýt MBTA

Một số tuyến xe buýt MBTA phục vụ học sinh trường Trung học cơ sở. Vui lòng liên hệ MBTA để biết lịch trình hoặc để biết thêm thông tin. Thẻ Charlie dành cho sinh viên có sẵn tại văn phòng chính.

Ứng xử trên xe buýt, dù là xe buýt trường học hay xe buýt MBTA, đều cần có hành vi phù hợp. Vì việc đi xe buýt được coi là thời gian kéo dài của ngày học nên học sinh sẽ tuân theo các nội quy và quy định của tài xế. Hành vi sai trái trên xe buýt sẽ bị xử lý tương tự như những vi phạm trong trường học.

Hoạt động sinh viên

Ngoài các chương trình học tập cốt lõi của chúng tôi, Central còn cung cấp nhiều hoạt động khác nhau trước, trong và sau giờ học. Học sinh được khuyến khích tham gia các chương trình này để có cơ hội gặp gỡ bạn bè mới, trải nghiệm những sáng kiến mới, thể hiện tài năng của mình và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn ở trường trung học cơ sở. Vui lòng [bấm vào đây](#) sử dụng Tài khoản Google QPS của sinh viên để xem các hoạt động này.

Các chuyến đi thực địa

Giáo viên lên lịch các chuyến đi thực địa để cung cấp trải nghiệm học tập tại chỗ. Học sinh được yêu cầu luôn cư xử đúng mực và có trật tự. Những cuộc khám phá này được coi là một phần của ngày học bình thường chứ không phải là một trải nghiệm giải trí. Các tiêu chuẩn ứng xử giống như đối với mọi hoạt động của trường. Bất kỳ học sinh nào, mà qua hồ sơ hành vi trước đây của mình cho thấy rằng mình có thể gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác, có thể bị loại khỏi (các) chuyến đi thực tế. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, học sinh có thể cần phải có phụ huynh hoặc người giám hộ đi cùng như một điều kiện tiên quyết để tham gia.

Ba lô

Không nên mang ba lô và cặp sách đến lớp mà nên để trong tủ để cất giữ vì chúng có thể gây mất an toàn.

Đồ ăn

Chúng tôi yêu cầu bạn ăn một bữa trưa lành mạnh. Sữa, nước và nước trái cây nên là đồ uống trong bữa trưa. Soda không được khuyến khích. Thức ăn và đồ uống trong căng tin không được phép mang ra ngoài nhà ăn trừ khi có sự giám sát trực tiếp của nhân viên. Bữa trưa miễn phí sẽ tiếp tục được phục vụ mỗi ngày học kể cả nửa ngày học. Xin lưu ý, mặc dù mỗi trẻ em được phép ăn một bữa sáng và một bữa trưa mỗi ngày, nhưng các bữa ăn thứ hai, đồ uống hoặc đồ ăn nhẹ đều có sẵn để mua. Bảng giá bao gồm:

Bữa trưa: giá đầy đủ \$3,50

\$0,40 giá giảm

Sữa: 0,50 USD

Giá đồ ăn nhẹ: Khác nhau

Kẹo cao su không nên được phép vào trường.

Chúng tôi tiếp tục khuyến khích các gia đình hoàn thành đơn đăng ký bữa ăn miễn phí và giảm giá trên trang web của Trường Công lập Quincy, vì có nhiều lợi ích tài chính khác, chẳng hạn như quyền truy cập vào các lợi ích P-EBT/EBT Mùa hè, giảm giá dịch vụ internet/cáp, kiểm tra SAT miễn phí, miễn lệ phí đăng ký đại học, v.v.

Sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử cầm tay khác Thiết bị

Trong ngày giảng dạy, không được phép sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử cầm tay khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở đồng hồ Apple) vì nó gây gián đoạn cho môi trường học tập. Điều này không bao gồm chromebook do trường cấp. Mặc dù chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc sử dụng điện thoại di động để các gia đình giữ liên lạc với nhau nhưng khi cần thiết, điện thoại văn phòng phải được sử dụng thay thế.

Điện thoại di động/thiết bị điện tử cầm tay phải được tắt trong ngày học kể cả giờ ăn trưa. Những thiết bị này không thể được sử dụng trong ngày học cho bất kỳ mục đích nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kiểm tra thời gian, nhắn tin văn bản, chụp ảnh, v.v.)

Điện thoại di động/thiết bị điện tử cầm tay được sử dụng trong ngày học sẽ bị nhân viên nhà trường tịch thu. Điện thoại di động bị tịch thu và các thiết bị điện tử cầm tay khác chỉ có thể được phụ huynh hoặc người giám hộ đến lấy tại Văn phòng chính vào cuối ngày học. Vui lòng xem Chính sách của Ủy ban Trường Quincy bên dưới.

CHÍNH SÁCH CỦA ỦY BAN TRƯỜNG QUINCY:

9.15 Chính sách về thiết bị điện tử cá nhân của học sinh QPS

Việc sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử cá nhân khác trong ngày học có tác động tiêu cực đến sự tham gia của học sinh vào các hoạt động học tập và thường là nguồn can thiệp kỷ luật. Chính sách về thiết bị điện tử dành cho học sinh của Trường Công lập Quincy nhằm loại bỏ nguồn gây xao lãng này bằng cách loại bỏ việc sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn ở điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, tai nghe nhét tai và tai nghe) trong thời gian giảng dạy học tập. Tất cả học sinh Lớp 4-12 của Trường Công lập Quincy đã được cấp máy Chromebook để sử dụng trong thời gian giảng dạy khi cần truy cập trực tuyến.

Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở, điện thoại di động và các thiết bị điện tử cá nhân khác phải được tắt và bảo quản an toàn trong tủ khóa hoặc ba lô trong ngày học.

KỶ LUẬT

Những sinh viên mà không tuân thủ các điều khoản của Chính sách sẽ bị xử lý kỷ luật lũy tiến như sau:

- Vi phạm lần đầu: Học sinh sẽ được yêu cầu giao nộp (các) thiết bị điện tử cá nhân của mình tại văn phòng chính. (Các) thiết bị sẽ được trả lại cho học sinh vào cuối ngày học.***
- Vi phạm lần thứ hai: Học sinh sẽ bị yêu cầu giao nộp (các) thiết bị điện tử cá nhân của mình tại văn phòng chính. Phụ huynh/người giám hộ của học sinh sẽ được gọi và (các) thiết bị sẽ được trả lại cho phụ huynh/người giám hộ.***
- Vi phạm lần thứ ba: Tương tự như vi phạm thứ hai ở trên. Ngoài ra, học sinh sẽ bị cấm mang bất kỳ thiết bị điện tử cá nhân nào đến trường trong thời gian còn lại của năm học.***
- Học sinh vi phạm nhiều lần chính sách này có thể phải chịu các biện pháp kỷ luật bổ sung, phù hợp với Sổ tay Quyền lợi & Trách nhiệm của Học sinh.***

Trang phục phù hợp

Bất cứ khi nào quần áo hoặc phụ kiện có vấn đề và có thể làm gián đoạn môi trường học tập, hiệu trưởng có thẩm quyền giải quyết vấn đề. Mũ và mũ trùm đầu không được cho phép.

Bảo Quản Tài Sản Trường Học

Học sinh có trách nhiệm bảo quản đúng cách tất cả sách, thiết bị, chromebook, đồ dùng và đồ đạc do nhà trường cung cấp. Học sinh làm biến dạng tài sản, làm vỡ cửa sổ hoặc gây hư hại khác cho tài sản hoặc thiết bị của trường sẽ bị xử lý kỷ luật và có thể phải trả tiền cho thiệt hại hoặc thay thế đồ vật đó. Hãy nhớ rằng đây là trường học của bạn và mọi người phải thể hiện sự quan tâm đến việc bảo trì trường học.

Gian lận

Sự thiếu trung thực trong học tập sẽ không được dung thứ. Gian lận dưới mọi hình thức đều được coi là vấn đề kỷ luật cần được nhà trường giải quyết. Một giáo viên phát hiện ra một hoặc nhiều học sinh gian lận trong bất kỳ bài tập, bài kiểm tra hoặc bài kiểm tra nào sẽ ghi điểm 0 cho bài tập đó đối với mỗi học sinh có liên quan. Đạo văn, (ăn cắp suy nghĩ và ý tưởng của người khác và coi chúng là của mình) là một hình thức gian lận và sẽ bị xử lý như một hành vi gian lận. Giáo viên sẽ thông báo cho phụ huynh/người giám hộ và ban giám hiệu về vụ việc. Quản trị viên sẽ thực hiện thêm hành động nếu họ cho rằng điều đó là hợp lý.

Sách giáo khoa

Trách nhiệm của học sinh là trả lại sách đã được giao trong năm học. Tất cả sách và tài liệu cá nhân khác phải được cất giữ trong **bị khóa** tủ đựng đồ. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ cuốn sách nào của trường ở nhà, vui lòng trả lại cho nhà trường càng sớm càng tốt. Học sinh có thể phải chịu chi phí mua sách nếu bị mất.

Nhà vệ sinh

Học sinh phải có thể để sử dụng nhà vệ sinh và đăng nhập và đăng xuất. Nội quy của trường áp dụng cho việc sử dụng nhà vệ sinh bao gồm việc tự dọn dẹp, tôn trọng quyền riêng tư của người khác, giữ gìn tài sản của trường và báo cáo mọi hành vi không phù hợp.

Mất và tìm thấy

Đồ vật bị thất lạc phải được báo cáo ngay cho văn phòng. Các vật phẩm tìm thấy được cất giữ ở khu vực cạnh nhà ăn hoặc trong văn phòng. Định kỳ, bất kỳ vật phẩm nào không có người nhận sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

KỶ LUẬT TRONG TRƯỜNG/TRƯỜNG THỨ BẢY

Kỷ luật tại trường, Trường học thứ bảy và cấm túc là các lựa chọn kỷ luật tiến bộ mà hiệu trưởng có thể sử dụng để cải thiện việc đi học đều và/hoặc sửa đổi hành vi của học sinh và theo dõi hành vi của học sinh trong quá trình kỷ luật.

Học sinh vi phạm Bộ Quy tắc Kỷ luật Học sinh có thể bị áp dụng Kỷ luật Trong trường, Trường học Thứ Bảy hoặc bị hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng bắt giữ.

Giam giữ vào giờ ăn trưa: Hiệu trưởng (hoặc giảng viên) có thể chỉ định một khu vực mà học sinh phải ở lại trong giờ ăn trưa. Việc không báo cáo hoặc ở lại trong khu vực có thể dẫn đến việc nghỉ học vào Thứ Bảy hoặc nghỉ học

Giám giữ sau giờ học: Hiệu trưởng (hoặc giảng viên) có thể yêu cầu học sinh ở lại sau giờ học với điều kiện phụ huynh đã được thông báo trước ít nhất một ngày. Sinh viên phải tham dự với đầy đủ tài liệu học tập. Việc không báo cáo hoặc không hoàn thành việc cấm túc có thể dẫn đến việc bị giam giữ thêm, bị kỷ luật trong trường, bị buộc phải học vào ngày thứ Bảy hoặc bị đình chỉ học ngoài trường.

Kỷ luật trong trường học: Án định kỷ luật trong trường có nghĩa là học sinh bị loại khỏi lớp học nhưng không bị loại khỏi chương trình giáo dục. Học sinh sẽ đến địa điểm được chỉ định để thực hiện các nhiệm vụ trong lớp do (các) giáo viên giao, tất cả đều liên quan đến khóa học mà học sinh hiện đang theo học. Sau khi hoàn thành, bài tập sẽ được nộp cho giáo viên để nhận xét và chấm điểm. Do đó, sinh viên tiếp tục chương trình học tập của mình mặc dù ở một môi trường khác và nhận được tín chỉ đầy đủ cho bài tập đã hoàn thành.

Trường học thứ bảy: Việc chấm công phải được lấy từ phiếu điểm danh và được người giám sát ghi lại. Bất kỳ sự khác biệt nào được ghi nhận phải được báo cáo kịp thời cho nhân viên hành chính.

Trường học thứ bảy sẽ học từ 9 giờ sáng đến 11 giờ và được tổ chức tại Trường Trung học Cơ sở Trung ương.

Học sinh được chỉ định sẽ tham dự khoảng thời gian 2 giờ liên tục, trong thời gian đó các em sẽ được phép nghỉ giải lao mười (10) phút vào lúc 10 giờ sáng. Mỗi học sinh phải đến nơi với đủ tài liệu học tập để bận rộn trong thời gian học tập kéo dài 2 giờ này.

Một học sinh bỏ lỡ bất kỳ phần thời gian nào được chỉ định trong kỷ luật trong trường hoặc trường học thứ Bảy có thể bị kỷ luật thêm thời gian. Việc không chấp hành kỷ luật trong trường hoặc (các) bài tập vào ngày thứ Bảy có thể dẫn đến kỷ luật nặng hơn.

Các quy tắc và thủ tục liên quan đến việc tham gia bao gồm, nhưng không nhất thiết giới hạn ở những điều sau:

- Học sinh phải có đủ hoạt động học tập và tài liệu trong thời gian bị hạn chế.
- Học sinh không được giao tiếp với nhau trừ khi được phép đặc biệt làm như vậy.
- Học sinh phải luôn ở đúng chỗ ngồi được chỉ định trừ khi được phép.
- Học sinh không được phép sử dụng điện thoại hoặc đến tử đưng đồ của mình.
- Học sinh không được phép cúi đầu hoặc ngủ.
- Không được phép sử dụng điện thoại.
- Học sinh phải mang theo bài tập trên lớp khi tham gia các buổi học kỷ luật trong trường hoặc học ngày thứ Bảy.

Việc đưa đón đến và về trong trường hoặc trường học vào ngày Thứ Bảy sẽ là trách nhiệm của phụ huynh/người giám hộ của học sinh.

Nếu học sinh không tuân thủ các quy tắc được thiết lập cho kỷ luật trong trường/Trường Thứ Bảy hoặc không hoàn thành tốt các bài tập được giao, các em có thể bị đưa ra các biện pháp kỷ luật khác.

Để giữ học sinh ở lại trường thay vì đình chỉ học tập, học khu đã thiết lập một chương trình kỷ luật trong trường. Học sinh không chỉ bị đuổi khỏi lớp học và bị phân vào khu vực làm việc được chỉ định mà còn bị từ chối tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của trường trong suốt thời gian kỷ luật.

(Các) giáo viên có thể giao bài tập liên quan đến khóa học mà học sinh sẽ nhận được tín chỉ đầy đủ, hoặc (các) giáo viên có thể giao một số loại công việc có lợi cho học sinh nhưng không nhất thiết phải liên quan trực tiếp đến việc học. quá trình học tập hiện tại của sinh viên. Học sinh sẽ nhận được tín chỉ đầy đủ khi hoàn thành bài tập và sẽ được ghi nhận là đang đi học.

Các quy tắc ứng xử tương tự được thiết lập cho kỷ luật trong trường/trường học Thứ Bảy sẽ được áp dụng và bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các quy tắc này có thể dẫn đến các biện pháp kỷ luật tiếp theo.

Không có thông báo và liên lạc của trường

Nếu Giám đốc Học khu đóng cửa trường học vì bất kỳ lý do gì, thông báo sẽ được phát trên đài phát thanh và truyền hình địa phương. Một hệ thống nhắn tin tức thời cũng sẽ được sử dụng để thông báo việc đóng cửa trường học tới các hộ gia đình.

- Tivi
 - o WBZ-CBS Kênh 4 -[Nhấn vào đây để xem kết thúc](#)
 - o WVCB-ABC Kênh 5 -[Nhấn vào đây để xem kết thúc](#)
 - o WHDH- Kênh 7 -[Nhấn vào đây để xem kết thúc](#)
 - o Kênh NBC 10 -[Nhấn vào đây để xem kết thúc](#)
 - o Kênh Cáo 25 -[Nhấn vào đây để xem kết thúc](#)
 - o WBZ AM 1030 -[Nhấn vào đây để xem kết thúc](#)

Người đưa tin của trường:

School Messenger for Schools là một công cụ thiết yếu để thông báo và liên lạc. Các quan chức nhà trường sẽ sử dụng School Messenger để gửi tin nhắn đến phụ huynh hoặc người giám hộ qua điện thoại, điện thoại di động, email hoặc tin nhắn văn bản dưới bất kỳ hình thức kết hợp nào. School Messenger cũng có thể được sử dụng để thông báo cho bạn về việc trường học đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt và để truyền đạt thông tin hàng ngày, chẳng hạn như lịch thể thao, bản tin, thông báo điểm danh và các thông báo khác.

Sử dụng điện thoại

Tin nhắn cá nhân gửi tới học sinh chỉ được giới hạn trong trường hợp khẩn cấp và được gửi qua văn phòng. Học sinh có thể sử dụng điện thoại văn phòng và hướng dẫn trong trường hợp khẩn cấp (với sự cho phép). Một số ví dụ có thể bao gồm nếu học sinh quên một dự án quan trọng ở nhà, nếu học sinh cần ở lại sau giờ học, v.v..

An toàn và bảo mật

Central liên tục xem xét và thực hành các quy trình an toàn và bảo mật khác nhau. **Chúng tôi bị theo dõi bởi camera và cửa luôn bị khóa. Tất cả du khách đều phải bấm chuông cửa trước và xác định danh tính của mình..**

Tất cả du khách phải báo cáo với văn phòng. Thẻ nhận dạng được cung cấp và bất kỳ du khách nào trong tòa nhà đều phải đeo. Ngoài nhân viên, không ai được đến thăm hoặc vào bất kỳ lớp học nào mà không có sự cho phép của Hiệu trưởng.

Để giúp đảm bảo an toàn cho học sinh của chúng tôi khi đi bộ về nhà, bắt xe buýt hoặc được phụ huynh/người giám hộ đón, vui lòng xem bản đồ ở trang sau. Bản đồ này hiển thị các lối băng qua đường được chỉ định, vị trí của người bảo vệ băng qua và địa điểm trả/đón.

Đón và trả khách



Chính sách và thủ tục chấm điểm

ASPEN

Trường Trung học Cơ sở “không cần giấy tờ” với cả Báo cáo tạm thời và Điểm cuối học kỳ. Chúng sẽ có sẵn trực tuyến thông qua cổng thông tin sinh viên, Aspen. Điều này có nghĩa là phụ huynh sẽ có quyền truy cập vào thông tin này trong suốt cả năm.

Trường Trung học Cơ sở muốn đảm bảo rằng tất cả phụ huynh đều có thể truy cập Aspen và/hoặc nhận được sự trợ giúp cần thiết để truy cập hệ thống Aspen. Để truy cập **Cổng thông tin Aspen** thăm nom: <http://aspen.quincypublicschools.com>.

Các câu hỏi thường gặp

1) Làm cách nào để lấy lại mật khẩu đã quên của tôi?

Trên trang đăng nhập, hãy xem bên dưới hộp đăng nhập để biết “Tôi quên mật khẩu của mình”. Nhấp vào liên kết này, làm theo hướng dẫn và mật khẩu của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký.

2) Làm cách nào để biết tên người dùng của tôi?

Tất cả tên người dùng là số ID địa phương gồm 8 chữ số của học sinh; cố vấn trường học của con bạn có thể giúp bạn nếu bạn không nhận được thông tin này.

3) Làm cách nào để thay đổi địa chỉ email được liên kết với tài khoản này?

Ở góc trên bên phải, nhấp vào “Đặt tùy chọn”. Sau đó bạn sẽ thấy một hộp bật lên. Chọn tab bảo mật ở trên cùng và thay đổi địa chỉ email của bạn rồi nhấn “OK”.

4) Nếu tài khoản của tôi bị vô hiệu hóa thì sao?

Nếu bạn cố gắng đăng nhập không thành công từ 3 lần trở lên, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa. Vui lòng liên hệ với cố vấn trường học của con bạn.

Để biết thêm thông tin hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ với cố vấn trường học của con bạn theo số 617-984-8725.

Chấm điểm

Các chữ cái A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, D- hoặc F thể hiện chất lượng bài tập ở hầu hết các môn học. Phần bình luận của giáo viên cung cấp thêm thông tin. Đây cũng là kỷ lục về hạnh kiểm, sự có mặt và đi trễ.

Chấm điểm khóa học chuyên ngành

E = Xuất sắc S = Đạt U = Không đạt

Báo cáo điểm

Các trường trung học cơ sở của Trường Công lập Quincy được chia thành các học kỳ. Vào giữa mỗi học kỳ, học sinh sẽ nhận được Báo cáo tạm thời cho biết kết quả học tập của học sinh tại thời điểm đó. Vào cuối mỗi học kỳ, học sinh sẽ nhận được điểm Cuối học kỳ.

Khuyến mãi

Bất kỳ học sinh nào trượt hai môn học trở lên trong năm và/hoặc vắng mặt từ 30 ngày trở lên, có thể bị giữ lại lớp hiện tại, trừ khi học sinh hoàn thành thành công chương trình học hè đã thỏa thuận (được hiệu trưởng phê duyệt) hoặc theo ý kiến về các tình tiết giảm nhẹ chính đang tồn tại khiến việc cho học sinh ở lại là không phù hợp. Đội ngũ nhân sự học sinh có trách nhiệm cung cấp cho hiệu trưởng dữ liệu thích hợp và đề xuất xếp lớp cho bất kỳ học sinh nào có nguy cơ bị lưu giữ.

Hiệu trưởng có trách nhiệm phải thông báo cho phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh khi thành tích học tập và/hoặc việc đi học đều kém cho thấy học sinh có nguy cơ bị ở lại lớp. Hiệu trưởng có trách nhiệm cuối cùng về việc xếp lớp cho bất kỳ học sinh nào bị giữ lại.

Bài tập về nhà

Bài tập về nhà được giao khi cần thiết để củng cố và mở rộng công việc đã làm trong lớp. Một số bài tập dự án dài hạn và công việc nghiên cứu độc lập sẽ được giao và việc đọc nâng cao luôn được khuyến khích.

Trách nhiệm của học sinh là đảm bảo rằng bài tập về nhà được nộp đúng hạn và kiểm tra với giáo viên về bài tập làm bù do vắng mặt. Tất cả các công việc bị bỏ lỡ trong thời gian vắng mặt phải được thực hiện kịp thời.

Kỳ vọng của sinh viên

Chúng tôi rất mong chờ một năm học PBIS thành công nữa tại Trường Trung học Cơ sở Trung tâm.

PBIS hay Can thiệp và Hỗ trợ Hành vi Tích cực (PBIS) là một phương pháp giảng dạy và hỗ trợ các hành vi tích cực cũng như đáp ứng nhu cầu của học sinh chúng tôi. Phương pháp kỷ luật toàn trường này tập trung vào việc xây dựng một môi trường an toàn và tích cực trong đó tất cả học sinh đều có thể học tập.

Nền tảng của PBIS tại Trường Trung học Cơ sở là những giá trị cốt lõi của chúng tôi:

- **Tôn trọng** – Tôn trọng bản thân, bạn bè, nhân viên nhà trường và tài sản của trường.
- **MỘT** thái độ – Hãy tích cực về khả năng thành công của bạn và khuyến khích những người xung quanh bạn.
- **Motivation** – Hãy chuẩn bị và nỗ lực hết mình.
- **Safety** – Hãy chú ý đến môi trường xung quanh, lắng nghe và làm theo chỉ dẫn cũng như tôn trọng không gian cá nhân.

Ma trận Kỳ vọng Toàn trường (trang tiếp theo)

Ma trận là sự mô tả chi tiết về hành vi dự kiến trong từng môi trường của trường học. Ví dụ, trong căng tin, việc nói “làm ơn” và “cảm ơn” và dọn dẹp không gian của mình là một hành động tôn trọng. Những kỳ vọng được dán trong lớp học và xung quanh trường.

Học sinh sẽ được dạy những bài học cụ thể về kỳ vọng. Giáo viên sẽ giúp học sinh tìm hiểu những kỳ vọng “trông” và “nghe” như thế nào trong mọi khung cảnh trong ngày học. Những bài học này sẽ được dạy lại và củng cố trong suốt năm học.

Thừa nhận và củng cố hành vi tích cực là một trong những cách tốt nhất để khuyến khích hành vi phù hợp. Tại Trường Trung học Cơ sở, học sinh sẽ được công nhận khi đáp ứng được các kỳ vọng về hành vi. Khi đạt được các mục tiêu của cấp lớp và lớp học, học sinh sẽ thích tham gia các phần thưởng và lễ kỷ niệm.

Ngay cả khi có những kỳ vọng rõ ràng và sự củng cố tích cực, đôi khi học sinh vẫn mắc lỗi. Những vi phạm nghiêm trọng là những vấn đề dẫn đến thời gian làm việc tại văn phòng. Phụ huynh/người giám hộ sẽ luôn được hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hoặc giáo viên thông báo về những vi phạm nghiêm trọng. Những vi phạm nhỏ là những hành vi gây rối cho môi trường học tập nhưng được nhân viên giám sát xử lý. Khi một học sinh liên tục nhận các chuyên ngành phụ hoặc chuyên ngành, phụ huynh/người giám hộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ, hiệu phó và hiệu trưởng sẽ gặp nhau để xây dựng một kế hoạch can thiệp hành vi hiệu quả cho lứa trẻ đó.

Nghiêm cấm những hành vi vi phạm sau: tàng trữ vũ khí; ma túy và rượu; pháo nổ, sản phẩm thuốc lá, diêm hoặc các vật gây cháy khác; kích hoạt chuông báo cháy giả; Chiến đấu; ngôn ngữ hoặc cử chỉ tục tĩu; quây rối tinh dục; nóng bỏng; đe dọa bằng lời nói hoặc thể chất, bắt nạt và/hoặc bôi nhọ chủng tộc; tống tiền. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một môi trường học tập an toàn và lành mạnh, nơi học sinh cảm thấy an tâm.

Toàn trường Kỳ vọng	Cài đặt/Bối cảnh điển hình					
	Lớp học	Phòng thí nghiệm máy tính	Hành lang/Tủ khóa/ Cầu thang	Nhà ăn/Giờ giải lao	Phòng tắm	Hoạt động bên ngoài
Sự tôn trọng	<p>Nghe và làm theo hướng dẫn</p> <p>Tiếp tục nhiệm vụ</p> <p>Thu dọn và cất tài liệu của lớp</p> <p>Nói chuyện tử tế với giáo viên và bạn học của bạn</p> <p>Tôn trọng tài sản của người khác</p>	<p>Chăm sóc máy tính/iPad như thể chúng là của riêng bạn</p> <p>Giữ nguyên cài đặt trên máy tính/iPad theo cách bạn tìm thấy</p> <p>Cắm và tắt máy tính đúng cách</p> <p>Tự dọn dẹp/giữ phòng máy tính sạch sẽ</p>	<p>Mở/Giữ cửa cho người khác</p> <p>Hãy tôn trọng không gian cá nhân</p> <p>Hỗ trợ người khác khi cần</p> <p>Hãy lịch sự với đồng nghiệp của bạn</p> <p>Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với trường học</p>	<p>Nói làm ơn và cảm ơn"</p> <p>Hãy tôn trọng không gian cá nhân</p> <p>Ăn bữa trưa của riêng bạn</p> <p>Hãy tự mình dọn lấy</p>	<p>Tôn trọng quyền riêng tư của người khác</p> <p>Bồn cầu xả nước</p> <p>Vứt rác vào thùng</p>	<p>Tôn trọng người có thẩm quyền tại sự kiện</p> <p>Hãy là đại sứ tốt cho miền Trung</p>
Thái độ	<p>Làm việc tốt với người khác</p> <p>Khuyến khích lẫn nhau</p>	<p>Hãy giúp ích cho các bạn sinh viên</p>	<p>Đi bộ ngừng cao đầu</p> <p>Mỉm cười và chào hỏi giáo viên/bạn cùng lớp</p> <p>Sử dụng ngôn ngữ thích hợp</p>	<p>Sử dụng ngôn ngữ thích hợp</p> <p>Hãy tử tế với người khác</p>	<p>Sử dụng ngôn ngữ thích hợp</p> <p>Hãy tử tế với người khác</p>	<p>Được chuẩn bị</p> <p>Đúng giờ</p> <p>Thể hiện tinh thần thể thao tốt</p>
Động lực	<p>Được chuẩn bị</p> <p>Đúng giờ</p> <p>Hãy sẵn sàng học hỏi</p> <p>Hãy nỗ lực hết mình</p>	<p>Bám sát nhiệm vụ được giao</p> <p>Ở lại ứng dụng/trang web mà giáo viên đã chỉ định</p>	<p>Hiệu quả</p> <p>Theo dõi thời gian thay đổi</p> <p>Giữ tủ đồ ngăn nắp</p>	<p>Mang theo tiền, bữa trưa hoặc áo khoác bên mình</p>	<p>Hiệu quả</p> <p>Giữ cơ sở vật chất sạch sẽ</p>	<p>Hãy nỗ lực hết mình</p> <p>Thể hiện niềm tự hào về trường học của bạn</p>
Sự an toàn	<p>Đăng nhập và đăng xuất</p> <p>Xếp hàng tại khu vực được chỉ định trong khi chờ tan lớp</p> <p>Bước lạng lể đến chỗ ngồi được chỉ định của bạn</p> <p>Ngồi yên trong giờ học</p> <p>Giữ bàn tay của bạn với chính mình</p>	<p>Đăng nhập và đăng xuất</p> <p>Học sinh phải luôn có giáo viên đi kèm hoặc người thay thế</p> <p>Giữ bàn tay của bạn với chính mình</p> <p>Duy trì mức giọng nói 1</p> <p>Báo cáo hành vi/hoạt động không phù hợp</p>	<p>Sử dụng cầu thang bộ được chỉ định</p> <p>Đi bộ và ở bên phải</p> <p>Giữ bàn tay của bạn với chính mình</p> <p>Duy trì mức giọng nói 1</p> <p>Giữ tất cả các tài liệu trong tủ khóa & giữ tủ khóa</p> <p>Tất cả các thiết bị điện tử phải ở chế độ im lặng và để trong tủ khóa</p> <p>Mang theo thẻ khi áp dụng</p> <p>Chỉ nên sử dụng thang máy khi có thể của y tá và 1 người trợ giúp</p>	<p>Đi bộ</p> <p>Ở yên tại chỗ của bạn</p> <p>Giữ bàn tay của bạn với chính mình</p> <p>Nghe chỉ đường</p> <p>Chú ý đến dị ứng</p>	<p>Đăng nhập và đăng xuất</p> <p>Rửa tay</p> <p>Sử dụng cơ sở vật chất đúng cách</p> <p>Báo cáo các hoạt động không phù hợp</p>	<p>Nghe và làm theo hướng dẫn</p> <p>Cẩn thận xung quanh bạn</p> <p>Ở lại với các nhóm được chỉ định</p>